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í bréfum dagsettum 23. mars og 5. apríl 1990 til Sjévarútvegsnefnda 
Alþingis er ítrekuð afstaöa L S varðandi ákveðin atriði bókunar L S sem 
lögð var fram við afgreiðslu Ráðgjafanefndar é frv. tii laga um stjórn 
fiskveiða. Par er getið um talsverðan fjölda nýrra smébáta sem eru á 
leið inn í hópinn aðallega bátar undir 6 brl. en ekki hafa enn veriö 
samþykkt lög þess efnis að stöðva fjölgun þessara báta# þrátt fyrir 
ítrekaðar óskir L S og yfirljjstan vilja fjölda þingmanna og ráðherra.

í þeim samníngaviðræðum sern áttu sér stað é rnilli L S og 
Sjávarútvegsréðuneytisins í janúar s 1 var sú skoðun margrædd að þessír 
nýju bátar, auk þeirra sem ekki heföu fulla viðmiðun yrðu teknir í 
sérstaka úthlutun. Sú úthlutun mundi ekki lenda alfariö é smábáta- 
eigendum heldur yröi notuð sama aðferö, og notuö var í upphafi kvótalaga, 
þegar skip sem ekki höfðu fulla viðmiöun eöa skipstjóraskipti höfðu orðiö 
á voru felld inn i kerfiö meö því að bjóöa upp á sóknarmark sbr. reglugerð 
nr. 44/1984, sem vfsaö er t?1 í 7.mgr 11 kafla í “ákvasði til bráðabirgða" í 
"frumvarpi til laga um stjórnun fiskveiða. L S lítur svo é aö í þessum 
samningaviöræðum hafi þetta verið almenn skoðun manna og ekki þyrfti 
að hafa frekari áhyggjur af þessum þastti málsins. Par sem L S finnst 
ekki nægilega skýrt kveöið á um þessa hluti í frumvarpinu þyrfti að koma 
til árétting frá Sjávarútvegsnefndum, ef nefndin á annað borð hefur sama 
skilning á þessu málefni, í afgreiðslu hennar til áframhaldandi umræðna í 
deildum.

Sé skyndilega orðiö um kúvendingu aö ræöa ( þessu máli sér L S sér ekki 
annaö fsert en að draga til baka það samkomulag sem gert var viö Sjávar- 
útvegsréðuneytið og hverfa að fyrri tillögum um tilhögun á veiðum 
smábáta, þ e óbreytt fyrirkomulag með úreldingareglu niöurúr.
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